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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ครั้งที่ 6/2565 

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
          

  

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference 
1. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร      ประธาน 
    เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์       กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ 
3. นายสุขมุวิท สุขพันธุ์ถาวร      กรรมการ 
    ผู้ทรงคณุวุฒิด้านกฎหมาย 
4. นายอนุชา บุญเกษม       กรรมการ 
    นักบัญชีชำนาญการพิเศษ 
    ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์      กรรมการ 
    รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
    ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
2. นายพงศ์ไท ไทโยธิน       กรรมการและเลขานุการ 

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร   

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร      ติดภารกิจ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง 
2. ผู้แทนสำนักงบประมาณ      ติดราชการ 

ผู้ชี้แจง 
1. นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ ์      ผู้แทนกรมปศุสัตว์ 
 นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเอกราช  ตรีลพ   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางสาวภีสพรรณ เลาสุทแสน   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. นายจิรชาย  เจริญ   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4. นายณภัทร  อรุณรัตน์   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5. นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
6. นายคุณากร  บัวผิน   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7. นางสาวมาดี  อโศกธรรมรังสี   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
8. นายธนวัฒน์  อุดมสิน   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9. นางสาวรำบีซา แสงอรุณ   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
10. นางสาวโยษิตา เสร็จกิจ     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
11. นางสาววันทนีย์ เจริญลาภ     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
12. นายไพศาล หลังปูเต๊ะ   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อองค์ประชุมครบแล้วประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ครั้งที่ 5/๒๕65 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 5/๒๕65 เมื่อวันที่  
9 กันยายน 2565 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ จำนวน 36 หน้า จัดส่งให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ไมม่ีกรรมการท่านใดขอแก้ไข  

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ ครั้งที ่5/๒๕65 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/๒๕65 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด 
โคเนื้อรองรับ FTA  

กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม ดังนี้ 

๑. ความเป็นมา 
1.1 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 อนุมัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA โดยสนับสนุนเงินจำนวน 161,781,560 บาท 
แยกเป็นเงินจ่ายขาด 4,706,900 บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 79,675,160 บาท เงินกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 
ต่อปี 77,399,500 บาท ระยะเวลาโครงการ 8 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ 
จังหวัดตาก  

1.2 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
เห็นชอบให้ปรับลดดอกเบี้ยให้แก่ บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด สำหรับเงินกู้ยืมเฉพาะรอบปีที่ 1 จากดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และปรับแผนการชำระเงินคืนในปีที่ 1 - 8 ตามข้อเสนอของกรมปศุสัตว์  

1.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีมติ 
ดังนี้ 

1) อนุมัติให้งดเว้นการคิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินคืนกองทุนฯ ของโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที ่  
30 มิถุนายน 2565  

2) มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับแผนการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทั ้งนี ้ การเสนอขอเปลี ่ยนแปลงใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติไว้ 
โดยแสดงเหตุผลของการขอปรับแผนประกอบข้อเสนอมาให้ชัดเจน รวมถึง มีแนวทางการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือแผนสำรองในกรณีที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและ
ควบคุมความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 

2. ข้อเท็จจริง 
2.1 ปศ. ได้ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการฯ ทำให้

ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานโครงการฯ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทั้ง 4 เครือข่าย และ
บริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด โดยสรุป ดังนี้  

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 โรคลัมปิสกิน (Lumpy Skin) และ 
โรคปากเท้าเปื่อยในโค ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อ และบริษัทฯ ประสบปัญหาทั้งในด้านการผลิต ด้านการ
ดำเนินงาน ประกอบกับปัญหาการเคลื่อนย้ายโค จึงทำให้การเลี้ยงโคและการจำหน่ายไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนที่อนุมัติไว้ในโครงการฯ ได้ 
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2) จากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน จึงทำให้ต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ค่าขนส่ง 
และค่าน้ำมันสูงขึ้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อ และบริษัทฯ จึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค และต้นทุนในการ
ป้องกันโรคระบาดเพ่ิมสูงขึ้น จึงทำให้เครือข่ายและบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน 

3) ผลกระทบจากการนำเข้าโคจากต่างประเทศ ซึ่งมีข้อได้เปรียบเรื่องคุณภาพ และราคา
ถูกกว่า ทำให้เกิดปัญหาด้านการตลาด ประกอบกับปัญหาโรคระบาดและการผลิตที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ส่งผลให้ตลาดปลายทางบางส่วนขาดความไว้วางใจในคุณภาพของโคขุนในประเทศ  

  2.2 คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมีมติมอบหมายให้ ปศ. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการใช้
จ่ายเงินยืมปลอดดอกเบี้ยของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี ในส่วนที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2561 รวมถึงให้ ปศ. วิเคราะห์ถึงเหตุผล และความจำเป็นของ  
การเบิกจ่ายเงินหมุนเวียนส่วนที่ยังไม่ได้เบิกอีก จำนวน 5,826,181.06 บาท ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
โคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 

กรณี เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย 
เครือข่ายได้เบิกเงินไปจำนวน 24,608,978.94 บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจำนวน 

5,826,181.06 บาท โดยมีเป้าหมายสร้างคอกกลาง เป็นเงิน 4,575,160 บาท และเป้าหมายการเลี้ยงโค   
720 ตัว/ปี แต่ดำเนินการจริง โดยสร้างคอกกลางใช้เงินเกินไป จำนวน 3,654,840 บาท และเลี้ยงโคก่อน
ขุนได้จำนวน 40 ตัวเลี้ยงโคขุนได้ 325 ตัว ซึ่งเครือข่ายฯ ชี้แจงว่าได้ปฏิบัติตามคู่มือโครงการฯ ที่ ปศ. 
กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อกำหนดว่ารายได้จากการจำหน่วยโคจะต้องนำมาดำเนินกิจกรรมโคก่อนขุน
และโคขุนเท่านั้น จึงนำรายได้จากการจำหน่ายโคมาบริหารจัดการและใช้ในกิจกรรมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ เป็นการจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR เครื่องบรรจุอาหาร TMR 
สายลำเลียง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยการใช้เงินในกิจกรรมดังกล่าว ในระยะยาวจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต
อาหารสัตว์ได้  

นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ยังประสบปัญหาโรคระบาดในโค ปัญหาการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 และผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหาร
สัตว์ ค่าน้ำมัน ประกอบกับบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด ไม่สามารถชำระเงินค่าโคให้เครือข่ายฯ ทั้งหมดได้ 
เครือข่ายฯ จึงไม่สามารถบริหารจัดการกิจกรรมโคก่อนขุน และโคขุนในรอบถัดไปให้เกิดความสมดุลได้ รวมทั้ง
ขาดสภาพคล่อง ประกอบกับเครือข่ายฯ ยังไม่สามารถเบิกเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 5 ,826,181.06 บาท 
ได้นั้น ทำให้เครือข่ายฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น  

กรณี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก  

วิสาหกิจฯ ได้เบิกเงินไปจำนวน 7,000,000 บาท โดยมีเป้าหมายเลี้ยงโคก่อนขุน 240 
ตัว/ปี แต่ดำเนินการได้จริงเพียง  273 ตัว ซึ่งวิสาหกิจชี้แจงว่าได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในโค การแพร่
ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ตั้งแต่ต้นปี 2565 ทำให้ต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ ค่าน้ำมันสูงขึ้น ประกอบกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย 
และบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด ไม่สามารถรับซื้อโคก่อนขุนของวิสาหกิจฯ ได้ตามแผนการดำเนินงาน วิสาหกิจฯ 
ต้องยืดระยะเวลาการเลี้ยงส่งผลให้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์เพ่ิมสูงขึ้นกว่าเท่าตัวจากระยะเวลาการเลี้ยงที่กำหนดไว้
แต่เดิม ซึ่งทำให้วิสาหกิจฯ มีเงินสำรองในการดำเนินงานไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องนำเงินบางส่วนจาก
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กองทุน FTA มาใช้บริหารจัดการในกิจกรรมโคก่อนขุนของวิสาหกิจฯ ก่อน ทั้งนี้พบว่า วิสาหกิจไม่ได้แยกบัญชีเงิน
ฝากของโครงการไว้ต่างหากจากบัญชีธุรกิจปกติของวิสาหกิจ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ว่า เงินใดเป็นเงิน
ของโครงการหรือเงินของวิสาหกิจ ซึ่งได้แจ้งให้วิสาหกิจดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

กรณี เครือขา่ยวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี 
เครือข่ายฯ ได้เบิกเงินจำนวน 17,820,000 บาท โดยมีเป้าหมายปรับปรุงคอกกลาง 1 แห่ง 

และเป้าหมายการเลี้ยงโคก่อนขุน 300 ตัว/ปี โคขุน 480 ตัว/ปี  แต่ดำเนินการจริง มีการนำเงินบางส่วนไป
ปรับปรุงอาคารเก็บอาหารสัตว์และสามารถเลี้ยงโคก่อนขุน ได้ 101 ตัว เลี้ยงโคขุน ได้ 471 ตัว ซึ่งเครือข่าย
ได้ชี้แจงการใช้เงินดังกล่าว เป็นไปตามประเภทรายการค่าใช้จ่ายเงินหมุนเวียนผลิตโคก่อนขุนและโคขุน ข้อ 17 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ นอกเหนือจากรายการที่ 1-16 
เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำแปลงหญ้า (ค่าเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/ค่าปุ๋ย ฯลฯ) ค่าซ่อมแซมโรงเรือน/คอก  
ค่าตอนสัตว์ เป็นต้น ซึ่ง ปศ. ได้กำหนดเอาไว้ และในปี 2565 เครือข่ายฯ ยังคงประสบปัญหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน อันเนื่องมาจากได้จำหน่ายโคให้กับบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ในเดือนเมษายน และเดือน
กรกฎาคม 2565 ยังคงมียอดค้างชำระค่าโคขุนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 
1,328,165.20 บาท ทำให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย (ราชบุรี) ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อโคเข้า
เลี้ยงตามแผนการผลิตที่วางไว้  

3. ข้อเสนอของกรมปศุสัตว์ 
ปศ. ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน (แผนการผลิต) แผนการชำระหนี้ ของโครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA และการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียนให้กับ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ ทั้ง 4 เครือข่าย และบริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด โดยมีข้อเสนอดังนี้ 

3.1 ขอปรับแผนการดำเนินงาน (แผนการผลิต)  
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ และบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ได้ดำเนินการทบทวนคุณลักษณะของโค 

การจัดการเลี้ยงโคขุน การรับซื้อโคขุน การตอนโค เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งได้
ร่วมกันจัดทำข้อเสนอขอปรับลดแผนการผลิตในรอบปีที่ 3 – 8 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าโค 
กับค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพ่ิมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุนในรอบปีที่ 9 – 10  

3.2 ขอปรับแผนการชำระเงินคืน โดยเสนอขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก 2 ปี 
จากเดิม 8 ปี เป็น 10 ปี โดยสามารถชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2573 
 3.2.3 บริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ขอปรับแผนการชำระหนี้ โดย 

(1) ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 1 ต่อปี สำหรับ
รอบการชำระปีที่ 2 (17 ก.พ. 64 – 16 ก.พ. 65) 

(2) ขอปรับแผนการชำระหนี้ โดยขอแบ่งชำระเงินกู้ภายหลังที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ เหลือร้อยละ 1 แล้ว จำนวน 11,051,571.43 บาท เป็น 4 งวด ๆ ละ เท่าๆ กัน 

4. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 

4.1 แม้ว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการใช้จ่ายเงินยืมปลอดดอกเบี้ยของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก และเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี พบว่า มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และ 
มีการนำเงินไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากที่โครงการฯ กำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องตาม  
ข้อ 25 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ว่าด้วยการเงิน  
การพัสดุของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2561 ก็ตาม และเครือข่ายฯ ทั้ง 3 แห่ง 
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ยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ที่ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการฯ ทั้งหมด 
เนื่องจากประสบปัญหาในการดำเนินงานอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคลัมปิสกิน  
ทำให้การตลาดต้องหยุดชะงักและเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตโคเนื้อ เครือข่ายฯ จึงมีความจำเป็นต้อง
ประคับประคองกิจการ และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสามารถนำไปใช้ในกิจการการเลี้ยงโคเนื้อของ
เครือข่ายฯ ได้ จึงมีการนำเงินไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากข้อกำหนดในโครงการฯ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ 
พร้อมทีจ่ะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและกลับมาดำเนินงานให้เป็นไปตามกิจกรรมของโครงการฯ  

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของเครือข่ายโคเนื้อทั้ง 3 แห่ง กระทำไป
โดยสำคัญผิดมิได้มีเจตนาทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือโครงการ หากแต่กระทำไปเพ่ื อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และมุ่งหวังเสริมความเข้มแข็งให้โครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง
เป้าหมายของโครงการฯ และผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่ง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่วมกับ ปศ. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการฯ ติดตาม ทำความเข้าใจกับเครือข่ายทั้ง 3 แห่ง โดยให้ยึดถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของกองทุนฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป ในการนี้ เพ่ือให้โครงการฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นประโยชน์กับส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงเห็นสมควร เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้สัตยาบัน รับทราบผลการดำเนินงานโครงการในช่วงที่ผ่านมา โดยให้ ปศ. 
กำกับดูแลการดำเนินงานในระยะถัดไปให้ผู้เข้าร่วมโครงการยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกองทุนฯ อย่าง
เคร่งครัด และหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับโครงการ หรือข้อบังคับของกองทุนฯ อันเป็นการกระทำ
ที่ไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อาจมีคำวินิจฉัยให้ยุติโครงการ และส่งคืนเงินกองทุนฯ 
ในทันที ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 31 ข้อ 32 ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. 2561 

4.2 ตามแผนการผลิตโคขุนเดิมของเครือข่ายฯ ล้านนา เดิมตามโครงการฯ ได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงโคขุน และค่าอาหารสัตว์ อยู่ที่ 50,000 บาท/ตัว แต่ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ ค่าขนส่งเพ่ิมขึ้น โดย ปศ. ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงโคขุน และ
ค่าอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้นเป็น 56,500 บาท/ตัว เมื่อพิจารณาจากประมาณการรายรับ-รายจ่ายของเครือข่ายฯ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (5 เดือน) มีรายละเอียดดังนี้  

1) ประมาณการรายรับที่ขายโค ประมาณ 96 ตัว ราคาโคตัวละ 60,500 บาท จะมี
รายได้ประมาณ 96 x 60,500 = 5,808,000 บาท รวมกับเงินสด ณ 31 ตุลาคม 65 จำนวน 73,000 บาท 
จะมีรายรับ จำนวน 5,808,000 + 73,000 = 5,881,000 บาท  

2) ขณะที่ประมาณการรายจ่ายที่เครือข่ายฯ จะจัดซื้อโคเข้าขุนที่มีการทำสัญญากับ
สมาชิกของเครือข่ายฯ เดือนละ 40 ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ตัวละ 56,500 บาท ระยะเวลาเลี้ยง 5 เดือน 
จะต้องมีต้นทุนตอ่รอบการผลิตประมาณ (40x5) x 56,500 = 11,300,000 บาท  

3) เมื่อเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายแล้ว ปรากฎว่า เครือข่ายฯ ยังมีรายรับน้อยกว่า
รายจ่าย คิดเป็นเงิน 11,300,000 – 5,881,000 = 5,419,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากเครือข่ายฯ 
ไม่ได้รับเงินในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกอีกจำนวน 5,826,181.06 บาท จะทำให้เครือข่ายฯ ไม่มีเงินสดเพียงพอ
สำหรับการดำเนินโครงการฯ ตามแผน 

5. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการต่างๆ  
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอ ของ ปศ . 
จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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5.1 คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  
ได้พิจารณาข้อเสนอของ ปศ. ในการขอปรับแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน การขอขยายระยะเวลาการ
เบิกจ่ายเงินหมุนเวียน และแผนการชำระเงินคืน ตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง ซึ่งมีมติ ดังนี้ 

 1) เห็นชอบข้อเสนอการขอปรับแผนการผลิต (แผนการปฏิบัติงาน) ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ทั้ง 4 แห่ง และบริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ของ ปศ. เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 2) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ จากเดิม 8 ปี  ออกไปเป็น 10 ปี  (สิ้นสุด  
16 กุมภาพันธ์ 2573) โดยให้ ปศ. ดำเนินการปรับแผนการชำระเงินคืนระหว่างปีที่ 2 – 10 ของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนาจังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตาก ให้มี
การชำระเงินอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ในทุกๆ ปี และให้จัดส่งแผนการชำระเงินคืนดังกล่าวมายังกองทุนฯ ภายใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

3) เห็นชอบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามแผนการชำระเงินคืนของบริษัท  
พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด สำหรับปีที่ 2 (17 กุมภาพันธ์ 2564 – 16 กุมภาพันธ์ 2565) ลงจากร้อยละ 3 เหลือ
ร้อยละ 1 ต่อปี และเห็นชอบให้บริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด แบ่งชำระออกเป็น 4 งวดต่อปี โดยให้ชำระในทุกสิ้น
เดือนมกราคม / เมษายน / กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี จนกว่าจะชำระเงินคืนแก่กองทุนฯ ครบถ้ วน  
(17 กุมภาพันธ์ 2572 – 16 กุมภาพันธ์ 2573) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบต่อไป 

4) เห็นชอบตามข้อเสนอของ ปศ. ในการส่งคืนเงินแก่กองทุนฯ จำนวน 7,687,750 บาท 
(เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสรรค์) และคงเหลือวงเงินที่ขอสนับสนุนจำนวน 
13,242,250 บาท 

5.2 คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
ได้พิจารณาข้อเสนอของ ปศ. ในการทบทวนเหตุผลความจำเป็นของการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียนส่วนที่ยังไม่ได้
เบิกอีก จำนวน 5,826,181.06 บาท ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนการผลิตโค (แผนการปฏิบัติงาน) ตลอดจนพิจารณาแผนการชำระเงินคืนของเครือข่ายทั้ง  
4 แห่ง และบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการใช้จ่ายเงินยืมปลอดดอกเบี้ยของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก และ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี ในส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ มีมติ ดังนี้ 

1) รับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ปศ.
โดยให้ ปศ. ทำหนังสือแจ้งยืนยันว่า การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กิจกรรม และข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศว่า
ด้วยการเงินการพัสดุของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2561 ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
โคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาโคเนื้อ  จังหวัดตาก และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
โคเนื้อไทยจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความสุจริต กระทำไปโดยสำคัญผิด ไม่ได้มีเจตนาทุจริตโดยนำเงินหมุนเวียนที่
ได้รับไปใช้ในกิจกรรมของโครงการ และให้ส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565  

2) เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา ดังนี้ 
2.1 เห็นชอบให้สัตยาบรรณรับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา โดยให้ ปศ. 

กำกับดูแลการดำเนินงานในระยะถัดไปให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกองทุนฯ อย่าง
เคร่งครัด และหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับโครงการ หรือข้อบังคับของกองทุนฯ อันเป็นการกระทำ



8 
 

ที่ไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อาจมีคำวินิจฉัยให้ยุติโครงการฯ และส่งคืนเงินกองทุนฯ 
ในทันที ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 31 ข้อ 32 ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. 2561 

2.2 ปรับแผนการผลิตโคขุน (แผนการปฏิบัติงาน) ตามข้อเสนอของ ปศ. และให้ ปศ.  
เบิกจ่ายเงินให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย ในส่วนที่ยังไม่ได้เบิก จำนวน 
5,826,181.06 บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่าย
เพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนในการผลิตโคขุนตามแผนที่ได้เสนอให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับจากวันที่เครือข่ายฯ ได้รับเงิน 

2.3 ขยายระยะเวลาแผนการชำระคืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ 
จังหวัดตาก ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมมีระยะเวลา 7 ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี (สิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2573) 
ขยายระยะเวลาแผนการชำระคืนของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชน
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี  จากเดิมระยะเวลา 8 ปี  
เป็นระยะเวลา 10 ปี (สิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2573)  

2.4) ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 2 จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1 และขยายระยะเวลา
การชำระเงินคืนของบริษัทพรีเมียม บีฟ จำกัด ออกไป 2 ปี จากเดิมระยะเวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี 
(สิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2573)โดยตั้งแต่ปีที่ 2 - 9 จะแบ่งการชำระเงินคืน ออกเป็นปีละ 4 งวดในทุกวันที่ 
16 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน โดยในงวดที่ 10 จะจ่ายเต็มจำนวนของเงินกู้
คงเหลือรวมดอกเบี้ยร้อยละ 3  

6. ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณา 

มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

“ข้อ 5 ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อบังคับนี้ ให้ขอยกเว้น
หรือผ่อนผันจากคณะกรรมการบริหารกองทุน และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน” 

“ข้อ 24 เงินกองทุนที่ขอเบิก เมื่อได้รับแล้วให้นำไปใช้ตามกิจกรรมของโครงการที่ได้รับ
อนุมัติเท่านั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการอ่ืนไม่ได้” 

“ข้อ 25 ให้เจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
ในโครงการที่ได้รับอนุมัตินั้น หรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายจ่ายที่กำหนดไว้
สำหรับโครงการใดให้ใช้สำหรับโครงการนั้น จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนหรือโครงการอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินอ่ืนใดหรือเงินกองทุนที่สนับสนุนโครงการอื่นฝากเข้า
ในบัญชีเงินกองทุน” 

7. กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือที่ กษ 0614/23542 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 แจ้งว่าได้ยืนยันตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ของเครือข่าย 3 เครือข่าย (เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัด
ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา 
จังหวัดเชียงราย) เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียนโครงการฯ แต่ภายหลังจากที่เครือข่ายจำหน่าย
ผลผลิตได้นำรายได้มาบริหารจัดการการผลิตโคของเครือข่าย บางรายการค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามที่กองทุนฯ 
อนุมัติ ซึ่งการใช้จ่ายเงินดังกล่าวมุ่งหวังให้โครงการฯ สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ กิจกรรมมีความต่อเนื่อง
เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการการผลิตตามแผนตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยโครงการฯ  
เริ่มดำเนินงานในปี 2563 พบว่าเครือข่ายประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) โรคลัมปิสกิน (Lumpy Skin) และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นต้น ไม่ว่าจะผลิตโค
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หรือจำหน่ายโคได้มากน้อยเพียงใด เครือข่ายยังมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับเกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนโดยคิดว่าสามารถนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายโคมาใช้ภายในเครือข่ายได้ เพ่ือต้องการแก้ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น มิได้มีเจตนาในการทุจริตการใช้เงินโครงการฯ แต่อย่างใด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ 3.1 หน้า 130-138) 

8. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  

11 สิ งหาคม 2565 และมติคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้ งที่  4/2565 เมื่อวันที่  25 
พฤศจิกายน 2565 ดังต่อไปนี้ 

1) เห็นชอบตามข้อเสนอของกรมปศุสัตว์ในการส่งคืนเงินแก่กองทุนฯ จำนวน 7,687,750 บาท 
ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสรรค์ และคงเหลือวงเงินที่ขอสนับสนุนจำนวน 
154,093,810 บาท 

2) เห็นชอบให้สัตยาบรรณรับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา โดยให้ ปศ. กำกับ
ดูแลการดำเนินงานในระยะถัดไปให้ผู้เข้าร่วมโครงการยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกองทุนฯ อย่างเคร่งครัด 
และหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับโครงการ หรือข้อบังคับของกองทุนฯ อันเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุ
อันควร คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อาจมีคำวินิจฉัยให้ยุติโครงการ และส่งคืนเงินกองทุนฯ ในทันที ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 31 ข้อ 32 ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. 2561 

3) เห็นชอบข้อเสนอการขอปรับแผนการผลิต (แผนการปฏิบัติงาน) ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ทั้ง 4 แห่ง และบริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด ของกรมปศุสัตว์  

3.1 ปรับแผนการผลิตโคขุน (แผนการปฏิบัติงาน) ตามข้อเสนอของ ปศ. และให้ ปศ. เบิกจ่ายเงิน
ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงรายในส่วนที่ยังไม่ได้เบิก จำนวน 5,826,181.06 บาท
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนใน
การผลิตโคขุนตามแผนที่ได้เสนอให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีนับจากวันที่เครือข่ายฯ ได้รับเงิน 

3.2 ขยายระยะเวลาแผนการชำระคืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ 
จังหวัดตาก ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมมีระยะเวลา 7 ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี (สิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2573) 
ขยายระยะเวลาแผนการชำระคืนของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชน
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุร ีจากเดิมระยะเวลา 8 ปี เป็น
ระยะเวลา 10 ปี (สิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2573) โดยมีแผนการชำระหนี้ ดังนี้ 

1) แผนการชำระเงินคืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก 
(ตารางท่ี 2.3.1) 

2) แผนการชำระเงินคืนของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย 
(ตารางท่ี 2.3.2) 

3) แผนการชำระเงินคืนของวิสาหกิจชุมชน ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ตารางที่ 2.3.3) 
4) แผนการชำระเงินคืนของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี  

(ตารางท่ี 2.3.4) 
3.3 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่  2 จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1 และขยาย

ระยะเวลาการชำระเงินคืนของบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด ออกไป 2 ปี จากเดิมระยะเวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 
10 ปี (สิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2573) โดยตั้งแต่ปีที่ 2-9 จะแบ่งการชำระเงินคืน ออกเป็นปีละ 4 งวด  
ในทุกวันที่ 16 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน โดยในงวดที่ 10 จะจ่ายเต็มจำนวน
ของเงินกู้คงเหลือรวมดอกเบี้ยร้อยละ 3 (ตารางท่ี 2.4.1) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อนุมัติให้
งดเว้นการคิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินคืนกองทุนฯ ของโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
โคเนื ้อรองรับ FTA เป็นการชั่วคราว ตั้ งแต่วันที่ผิดนัดชำระ (17  ก ุมภาพ ัน ธ ์ 2565 ) จนถ ึงว ันที ่  
30 มิถุนายน 2565  
 
ความคิดเห็นที่ประชุม 

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ) แสดง
ความเห็นว่า เครือข่ายทั้ง 4 แห่งและบริษัท ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคู่มือ และควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และฝ่ายเลขานุการฯ ควรสรุปถึงข้อมูลเพ่ือ
เป็นแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของกรรมการด้วยว่า ข้อดี ข้อเสีย ของการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  
จะส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างไร ซึ่งโดยส่วนตัวมีความเห็นว่า ปัญหาเกิดจากการขาดวินัยทางการเงิน 
สาเหตุจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือสำคัญผิดในสาระสำคัญ จึงส่งผลให้มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ 
ตามข้อเสนอทั้งสามด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ด้านที่ 2 แผนการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดกับสถานการณ์ปัจจุบัน และด้านที่ 3  
มีแผนการควบคุมกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และทันต่อสถานการณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะต้อง
เข้าไปดำเนินการทั้งสามด้านนี้ 

กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ข้อคิดเห็นว่า ยังขาดข้อมูลที่บ่งบอก
ให้เห็นหรือเชื่อได้ว่า เครือข่ายทั้ง 4 แห่ง และบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องอย่างไร ยังไม่เห็นข้อมูลทางการเงินของ
ทั้ง 4 เครือข่าย ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอเป็นการอ้างถึงปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นโควิด โรคระบาดในสัตว์ หรือ
สงคราม แต่ยังไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจริงๆ แล้ว ขาดสภาพคล่องจริงหรือไม่ ที่จะ
ปล่อยเงินยืมปลอดดอกเบี้ยให้ หากอ้างว่า การขาดสภาพคล่องจึงเป็นเหตุให้ต้องพิจารณาอนุมัติ  โดยที่ยังไม่มี
ข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจน คงยังไม่สามารถพิจารณาได้ในขณะนี้ 

ประธานกรรมการ กล่าวว่า ประเด็นเรื่องการขาดสภาพคล่องนี้ จะต้องมีหลักฐานมาประกอบ
และชี้แจงเหตุผลให้เห็นอย่างชัดเจน 

กรรมการ (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์  ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ข้อคิดเห็นว่า  
การวิเคราะห์ของฝ่ายเลขานุการฯ อาจจะยังไม่ครบถ้วน และขาดความชัดเจนถึงความจำเป็นอย่างไร แล้วก็
ต้องพิจารณาแยกทีละส่วนให้ชัดเจนด้วย ซึ่งเห็นพ้องกับนายวีรชาติ และนายอนุชา ที่ควรพิจารณาให้มีความ
ชัดเจน และรอบด้านก่อนจะให้ความเห็นชอบในแต่ละส่วน 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในเรื่องของการขอเงินในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจะมีกรณีเดียว 
คือ เครือข่ายล้านนา โดยเครือข่ายอ่ืนๆ ได้รับเงินไปแล้ว ฉะนั้นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติม จะเป็นในส่วนของ
เครือข่ายล้านนาเพียงกลุ่มเดียว ที่ยังคงค้างการเบิกจ่ายอยู่ที่ 5.8 ล้านบาท โดยมีเหตุผล 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1 มีการนำเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการจำหน่ายโค เดิมทีจะต้องเอาเงินไปขยายการเลี้ยงโคต่อ แต่
ปรากฏว่ามีการนำเงินทุนหมุนเวียนส่วนนี้ไปลงทุนใน Fixed Cost บางรายการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องผสมอาหารสัตว์ 
หรือแม้แต่การปรับปรุงคอกกลางบางส่วนเพ่ิมเติม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ประเด็นที่ 2 
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคที่สูงขึ้น หลังจากที่ปรับแผนแล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากเดิม จึงทำให้ขาดเงินทุน
หมุนเวียน หากไม่ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายในส่วนที่เหลือ 5.8 ล้านบาท ซึ่ง ปศ. ได้มีการคำนวณงบกระแส
เงินสด (cash flow) ที่ได้สรุปเบื้องต้นว่ามีกระแสเงินสดรับ ต่ำกว่ากระแสเงินสดจ่าย ในเรื่องของการเลี้ยงโค 
รายละเอียดต่างๆ จะขอให้ผู้แทน ปศ. ชี้แจง เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับคณะกรรมการด้วย 
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ผู้ชี้แจง (นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์) ชี้แจงว่า ในส่วนเงินของเครือข่ายฯ 
ล้านนา จำนวน 5.8 ล้านบาท ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากเครือข่ายล้านนาได้รับการสนับสนุนเงินยืมปลอด
ดอกเบี้ยประมาณ 30 ล้านบาท แบ่งออกเป็นเงินก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือน 1.5 ล้านบาทที่เหลือจะเป็นเงิน
หมุนเวียน โคขุนและโคก่อนขุนตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการในเรื่องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเรื่องสถานที่
สร้างคอกเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะก่อสร้างคอกให้แล้วเสร็จค่อนข้างช้า โดยมีการดำเนินงานตั้งแต่กุมภาพันธ์ 
2563 และมีการเลี้ยงโคไปบ้างแล้วในคอกวิทยาลัยเกษตรเชียงราย ส่วนคอกที่ก่อสร้างมีการปรับรายละเอียด
โครงการจากเดิม 1 หลังเปลี่ยนเป็น 3 หลัง จึงต้องเปลี่ยนพ้ืนที่ในการก่อสร้าง เพราะฉะนั้น จะก่อสร้างเสร็จ
ช่วงปลายปี 2563 ซึ่งทำให้ไม่สามารถผลิตโคได้ตามแผนการผลิตในปี 2564 เนื่องจากประสบปัญหาโรคระบาด 
covid-19 ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายทั้งบุคลากรและสัตว์ ประกอบกับเรื่องการขนย้ายค่อนข้างลำบาก การที่
จะต้องใช้เงินให้แล้วเสร็จภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องเสนอขอให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายและ
ได้รับการอนุมัติช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 หลังจากพยายามที่จะเบิกจ่ายก็พบปัญหาโรคระบาดลัมปิสกิน  
ทำให้มีช่วงระยะเวลาในการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย ช่วงเวลาที่ดำเนินการโครงการค่อนข้างที่จะจำกัด ปัจจุบันที่
ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งตอนนี้เงินอยู่ที่ ปศ. จังหวัดเชียงราย ในส่วนที่เบิกจ่ายไปแล้ว 24.2 ล้านบาทเป็น 
ค่าก่อสร้าง 4.5 ล้านบาทที่เป็นวงเงินจริง แต่มีการเบิกจ่ายเกินวงเงิน 2 ล้านกว่าบาท เพราะค่าวัสดุต่างๆ  
มีราคาสูงขึ้น ในส่วนที่ขายโคแล้ว และเป็นเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีเข้าใจว่า เงินที่หมุนเวียนกลับมาแล้วสามารถ
ที่จะนำไปบริหารจัดการสภาพคล่องหรือการดำเนินการกิจการอ่ืนๆ ได้จึงนำเงินไปใช้ในเรื่องของความมั่นคง
ด้านอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเครื่องผสมอาหาร TMR สายพานลำเลียงหรือการปลูกข้าวโพด จึงทำ
ให้ไมม่ีเงินมาซ้ือโคท่ีมากเพียงพอตามแผนการผลิตจึงมีความจำเป็นที่ยังต้องมีการเบิกจ่ายเงิน 5.8 ล้านบาท 

ในส่วนของประเด็นการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปศ. มีความเข้าใจในกฎระเบียบของ
กองทุนฯ เป็นอย่างดี แต่ด้วยปัจจัยภายนอกทำให้มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องสภาพเสริมสภาพคล่องต้องการลด
ต้นทุนการผลิตในอนาคต เพราะอาหารสัตว์ถ้าต้นทุนอาหารถูกลงกำไรในอนาคตจะเพ่ิมขึ้น  ในส่วนของ
เครือข่ายราชบุรี มีการดำเนินการใช้จ่ายเงินสร้างคอกท่ีเกินจากวงเงินที่ประมาณ 200,000 บาท ที่เหลือใช้ใน
การบริหารจัดการซึ่งเงินที่ใช้ในการหมุนเวียนมีค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้เงินที่ได้จากการขายโคนำมาใช้
ในการบริหารจัดการในส่วนเครือข่ายราชบุรีต้องมีการเลี้ยงโคการจัดการบางส่วนเพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอกับ
แผนการผลิตจึงจำเป็นต้องมีการนำไปฝากเลี้ยงที่บริษัทสยามบีฟ เพ่ือให้ปริมาณได้ตามแผน จึงมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน ในส่วนของเครือข่ายตาก มีบัญชีค่อนข้างหลากหลาย ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมไม่มีการแยกบัญชี
อย่างชัดเจน  

กรรมการ (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์) สอบถาม ปศ. ว่า ข้อมูลที่ ปศ. นำเสนอยังไม่สอดคล้อง
กับท่ีนายวีรชาติได้แจ้งไว้ มีประเด็นไหนที่ต้องเร่งรีบดำเนินการในปีนี้หรือไม่ 

ผู้ชี้แจง (นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์) ชี้แจงว่า ในส่วนที่จะเร่งรีบการพิจารณาจะเป็นในเรื่อง
การเบิกจ่าย 5.8 ล้านบาทของเครือข่ายฯ ล้านนา ในข้อเท็จจริง เครือข่ายฯ ล้านนา ใช้เงินบริหารจัดการจากที่
หามาได้ก่อน แต่ในความเป็นจริงด้วยสมาชิกและจำนวนโคที่มีและประกาศขายให้กับเครือข่าย และเครือข่าย
รับซื้อโคอยู่ทุกวัน เป็นเงินที่ค้างชำระสมาชิกเครือข่ายอยู่ ถ้าสามารถทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
จะเร่งเบิกจ่ายเพราะต้องนำเงินไปชำระค่าโคหรือค่าอาหารที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 

กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม) สอบถามว่า เครือข่ายล้านนาที่ต้องการนำเงินจำนวน 5.8 ล้านบาท 
ไปจ่ายให้กับสมาชิกหรือไม่ เพราะเหตุใด เครือข่ายล้านนา จึงไปมุ่งที่อาหารสัตว์ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวโค จะถือ
เป็นการผิดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินหรือไม่ นอกจากนี้ เหตุผลหรือปัจจัยที่ทำให้เครือข่ายล้านนาตัดสินใจ
ลักษณะนี้ รวมถึงได้มีการปรึกษากับหน่วยงานในพื้นท่ีหรือไม่ 



12 
 

ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีการรับซื้อโคจากสมาชิกแล้ว จากการลงพ้ืนที่และได้มีการ
หารือกับประธานหรือกรรมการและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบในส่วนของแผนการผลิตทางเครือข่าย
เข้าใจที่วงเงินได้รับการอนุมัติมาแล้วคือ 30 ล้านบาท เพราะฉะนั้นส่วนที่นำมาซื้อโคที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายใน
ส่วนที่จะเบิกจ่ายในการซื้อโคจะเบิกจ่ายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2565 แต่การเบิกจ่ายไม่ทัน  
16 กุมภาพันธ์ 2565 จึงต้องขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายจึงมีการดำเนินการทำหนังสือ ในวันที่   
31 ธันวาคม 2554 ได้รับการขยายระยะเวลาเร่งดำเนินการให้ทันและเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการพอมี
การส่งเรื่องไปก่อน 16 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการภายในกองทุนฯ การพิจารณาทุกประเด็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ทำให้ใช้ระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนานขึ้น  

กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม) ให้ข้อคิดเห็นว่า ข้อเสนอขอเบิกจ่ายเงินจำนวน 5.8 ลา้นบาท 
ของเครือข่ายฯ ล้านนา อยู่ในกรอบวงเงินที่สามารถดำเนินการต่อได้ เพ่ือนำไปซื้อโค แต่ในประเด็นที่เป็นการใช้
จ่ายผิดวัตถุประสงค์ต้องแยกการพิจารณาในอีกประเด็น 

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาว่า  
ประเด็นที่ 1 ด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ควรมี

แผนบริหารความเสี่ยง สำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ โดยสรุป ผู้รับผิดชอบและผู้ดำเนินงาน
โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและตามแผนที่กำหนด ด้วยเหตุปัจจัยและข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน 
เช่น ขาดความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนฯ และสถานการณ์ หรือปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมและคาดเดาได้ เช่น ภาวะโรคระบาดในคนและในสัตว์ ภาวะสงคราม ภาวะโลกร้อน 
ภาวะเศรษฐกิจโลก เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2 คือ การนำเงินไปใช้ผิดประเภทและผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงมีความสงสัยว่า 
การใช้เงินของโครงการฯ ดำเนินการตามคู่มือหรือไม่ ซึ่งดุลยพินิจของฝ่ายเลขานุการฯ มองว่า ไม่ถือเป็นการ
ทุจริต หากไม่มีการทุจริต จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หรือไม่ หากกรณีไม่
ส่งผลกระทบ กรรมการสามารถใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับของกองทุนฯ ข้อที่ 5 กำหนดว่า “ในกรณีที่ไม่อาจ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อบังคับนี้ ให้ขอยกเว้นหรือผ่อนผันจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน” เพ่ือเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงขั้นตอน
การดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานไม่เป้นไปตามขั้นตอน ตามแผน และตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของโครงการ และ
กองทุนฯ 

กรรมการ (นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) ให้ความเห็นว่า ตาม
ข้อบังคับกองทุนฯ คู่สัญญาของกองทุนฯ คือ ปศ. แต่ตอนนี้ได้หยิบยกปัญหากิจการที่ดำเนินการไม่ ได้ของ
เครือข่ายและบริษัทนำมาพิจารณาในคณะกรรมการฯ ซึ่งเครือข่ายและบริษัท ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงของกองทุนฯ 
กรณีนี้ ปศ. ควรดำเนินการบังคับเครือข่ายและบริษัท ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ดำเนินการตามสัญญา หากพิจารณา
ตามข้อบังคับฯ ของกองทุนฯ ข้อ 31 แล้ว จะสามารถนำประเด็นปัญหาของเครือข่ายและบริษัท มาพิจารณา
ปรับใช้กับข้อบังคับของกองทุนฯ ได้หรือไม่ 

นายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด สำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร ชี้แจงว่า เมื่อกองทุนฯ อนุมัติโครงการให้หน่วยงานของรัฐที่ได้นำเงินของกองทุนฯ ไปดำเนินงาน 
ซึ่งการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานของโครงการฯ ก็จะมีระบุในข้อบังคับของกองทุนฯ ในข้อ 32 กำหนดว่า 
“กรณีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือดำเนินการไม่
สำเร็จ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีคำวินิจฉัยเพ่ือการส่งเงินคืนกองทุน” ซึ่งการที่เกษตรกรดำเนินงานไม่
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บรรลุผลตามโครงการจะส่งผลต่อโครงการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเช่นเดียวกัน กรณีที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้หยิบยกประเด็นการขอปรับแผนการดำเนินงานต่างๆ ของเครือข่ายและบริษัท แม้ว่าจะ
ไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทุนฯ โดยตรงก็ตาม แต่การดำเนินงานต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้โครงการ ซึ่งในการ
พิจารณาครั้งนี้จะเป็นไปตามที่นายวีรชาติให้ข้อสังเกตและความเห็นไว้ว่า การจะขอยกเลิกหรือการปรับเปลี่ยน
ใดๆ ก็จะเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนฯ ข้อที่ 5 ซึ่ งเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการฯ รวมไปถึง
ข้อบังคับของกองทุนฯ ข้อที่ 25 ซึ่งเป็นเหตุผลหนี่งที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการฯ ประเด็นต่อมาที่จะต้อง
มาพิจารณากัน โดยพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนฯ และมีการดำเนินงานที่ขัดแย้ง
และไม่สอดคล้องตามโครงการฯ ที่ได้อนุมัติไว้ โดยเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งจะต้องนำมาเป็น
กระบวนการแก้ไข หากคณะกรรมการฯ ไม่อนุมัติในปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับจนนำไปสู่การยุติโครงการซึ่งจะทำให้โครงการยุติลงทันทีและให้เจ้าของโครงการและ ปศ . ส่งคืนเงิน
มาให้กองทุนฯ แต่ถ้าคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติ จะสามารถทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้  

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) ให้ความเห็นว่า ที่จริงแล้วชุดข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ มาแล้วถือว่าอยู่ในโครงสร้างของคู่มือของกองทุนฯ ซึ่งข้อมูลที่มาจากคณะอนุกรรมการฯ 
นำเสนอคณะกรรมการฯ ก็มาจากกรมปศุสัตว์ ก็ถือว่าพอเพียงในการนำมาพิจารณา ซึ่งอาจจะมีข้อดีมากกว่า
ข้อเสียเนื่องจากกระทำไปโดยสำคัญผิด มิได้มีเจตนาทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือโครงการ 
หากแต่กระทำไปเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมุ่งหวังเสริมความเข้มแข็งให้โครงการสามารถดำเนินงานได้
อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการฯ และผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งควรมี
เหตุผลหรือหลักฐานประกอบการใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับของกองทุนฯ ข้อที่ 5 โดยเมื่อพิจารณาถึงข้อดี คือ 
เพ่ือเป็นการให้โอกาสและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ 
และเพ่ือเป้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป้นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุน ส่วนข้อเสีย ทำให้โครงการไม่
สามารถดำเนินการได้ตามแผนและกำหนดเวลา รวมถึงการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผลกระทบ  
ในระยะสั้น จะกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างการผลิตของเกษตรกรเครือข่ายและบริษัท ในระยะปานกลาง  
ส่งกระทบต่อการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และในระยะยาว ส่งผลกระทบต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตร 

กรรมการ (นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร) ให้ความเห็นว่า หาก ปศ. ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการดังกล่าว ให้กองทุนฯ วิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันตั้งแต่ต้นแล้ว สามารถใช้ข้อบังคับของกองทุนฯ 
ข้อ 5 ได้และเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนฯ ข้อ 22  

นายเอกราช ตรีลพ ชี้แจงว่าในคราวการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ได้
พิจารณาอนุมัติโครงการ คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว และทราบ
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ความสามารถของวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ 
จำกัด โดยมีความเหมาะสมทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด โดยที่การพิจารณา ณ ขณะนั้น ยังอยู่ใน
สถานการณ์ปกติ แต่ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นทั้งโรคระบาดในสัตว์ Covid-19  
ภัยสงครามต่างๆ แต่อย่างไรก็ดีในชั้นของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้มีการพิจารณาฯ ทบทวน
เรื่องนี้จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบโครงการเดิมกับโครงการที่เสนอขอปรับใหม่ เพียงแต่ข้อมูลที่
นำเสนอมีจำนวนมาก การนำข้อมูลมาเสนอในคณะกรรมการฯ อาจจะนำเสนอได้ไม่ครบถ้วน  

กรรมการ (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์) เสนอในที่ประชุมจากวาระในการประชุมครั้งนี้ทางที่
ประชุมสามารถพิจารณาความเห็นเบื้องต้น ตามข้อเสนอเพ่ือพิจารณาข้อ 1 และ 2 จากข้อมูลที่ได้รับการ
นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ในส่วนที่เหลือ อาจจะให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาเห็นชอบต่อไปว่ามีความเห็น
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เป็นอย่างไร หรือให้ ปศ. กลับไปพิจารณาทบทวนดำเนินการตามที่ ท่านวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ได้ให้ความเห็นว่า 
ให้เพ่ิมเติมข้อมูลให้มีความชัดเจนกว่านี้แล้วนำเสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งต่อไป 

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) ให้ความเห็นว่า เห็นชอบตามข้อ 1 เรื่องการส่งเงินคืน เพราะว่า
ไม่ได้ติดขัดในข้อกฎหมายซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อเท็จจริง  

กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม) ให้ความเห็นว่า เห็นชอบตามข้อ 1 ส่วนข้อ 2 ยังไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงตามข้อเสนอของนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ หากได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว กรรมการฯ สามารถ
ดำเนินการตามข้อบังคับข้อ 5 การให้สัตยาบรรณในที่นี้ ถือเป็นการดำเนินที่คล้ายคลึงกับกฎบัตร หรือปฏิญญา 
หรือไม่ ซึ่งทำเพ่ือควบคุมหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองฝ่ายคู่สัญญาหรือไม่  
การกล่าวอ้างประเด็นต่างๆ ควรมีเหตุผลหรือหลักฐานที่มาสนับสนุนอย่างชัดเจน จึงจะสามารถให้สัตยาบันได้ 
แต่เหตุผลหรือหลักฐานที่มีอยู่ยังไมเ่พียงพอตามข้อ 5 จึงไม่สามารถท่ีจะดำเนินโครงการต่อได้   

กรรมการ (นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร) ให้ความเห็นว่า ถ้ามีการให้สัตยาบรรณแล้ว ภายหลังมี
การแก้ไขสัญญาว่า การดำเนินการก่อนหน้านี้ ถือว่า ไม่ผิดสัญญา ถ้าเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงนั้นสามารถเข้า
ข้อยกเว้นได้ สามารถกระทำได้  

นายเอกราช ตรีลพ ชี้แจงว่า กรณีข้อเท็จจริงที่นำมาสู่การพิจารณาการเห็นชอบสัตยาบรรณนั้น 
สืบเนื่องมาจากที่คณะอนุกรรมการ มีมติมอบหมายให้ ปศ. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการ กรณีที่มีการนำเงินไปใช้ขัดแย้งกับข้อบังคับของกองทุนฯ หรือไม่ จากการตรวจสอบการใช้เงินของ
เครือข่ายทั้ง 3 แห่ง แสดงให้เห็นว่า ได้มีการนำเงินไปใช้ไม่ตรงกับข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด แต่อย่างไร
ก็ดี จากการที่ ปศ. ได้ชี้แจงมาจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวที่มีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ไม่ตรงตาม
กิจกรรมของโครงการ เหตุผลที่เกิดขึ้น อาจจะเข้าใจในสาระสำคัญผิด ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ สามารถนำเงิน
ไปใช้อย่างอ่ืนได้ เพราะเป็นผู้กู้เองประกอบกับขณะนั้นเครือข่ายประสบปัญหาทางการเงิน ทั้ง 3 เครือข่ายที่มี
ปัญหาการไม่มีเงินทุนหมุนเวียนอันเนื่องมากจากการที่บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ชำระเงินค่าโคแก่เครือข่าย
ล่าช้า ทำให้เครือข่ายไม่มีเงินหมุนเวียน ส่วนในเรื่องของการเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น โรคระบาดที่เกิดขึ้น และ
ในการที่เข้ามองว่ากิจกรรมที่เขาทำเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นของโครงการ ที่คิดว่าเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของเครือข่าย เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตามข้อเท็จจริงที่ได้ให้ใว้ในโครงการว่า โครงการจะต้องดำเนินการ
เป็นไปตามของโครงการที่กำหนด ส่วนประมาณการรายรับ - รายจ่ายที่เกิดขึ้น หรือฐานะทางการเงินที่ชี้ให้เห็น
ว่า ขาดสภาพคล่องขึ้นภายในโครงการ ซึ่งไม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุม 

กรรมการ (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ )  ตามข้อสรุปของคณะกรรมการหลายท่านได้ให้
ความเห็น เนื่องจากว่าข้อมูลของฝ่ายเลขานำเสนอไม่รอบด้าน ดังนั้น คณะกรรมการมีมตเิห็นชอบ ข้อเสนอเพ่ือ
พิจารณาข้อที่ 1 ในส่วนที่เหลือคงจะต้องกลับไปทำข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการให้ความเห็น และให้
หารือกับนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน  

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) ให้ความเห็นว่า ข้อมูลที่นำเสนอยังไม่เห็นถึงความชัดเจนเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณ ตามที่คณะกรรมการให้ข้อมูลควรจัดระเบียบข้อมูลให้มีความชัดเจนสำหรับการ
นำเสนอในครั้งต่อไป โดยเห็นสมควรให้มีการเพิ่มแผนปฏิบัติการและดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  

1) การจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สูง 
2) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในทุกมิต ิ
3) การขับเคลื่อนและดำเนินการตามแผนตามข้อกำหนดอย่างจริงจังและเคร่งครัด 
4) การจัดทำแผนการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และ 
5) ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อ 27 โดยเคร่งครัด ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน ตาม

รายละเอียดดังกล่าว ให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป  
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กรรมการ (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์) กล่าวว่า ให้ ปศ. ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด
เครือข่ายของโครงการนี้ ว่าอยู่ในระดับไหน ประเมินในเชิงปริมาณ ตามความเห็นของนายอนุชา บุญเกษม
เพ่ือให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ขนาดของความรุนแรงของโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อโครงการให้
ดำเนินการตามความเห็นของนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ และให้หารือกับฝ่ายเลขานุการก่อนการประชุมในครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบตามข้อเสนอของกรมปศุสัตว์ในการส่งคืนเงินแก่กองทุนฯ จำนวน 7,687,750 บาท 

ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสรรค์ และคงเหลือวงเงินที่สนับสนุน จำนวน 
154,093,810 บาท 
 2) มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกันจัดทำข้อมูลในเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณให้ชัดเจนเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของเครือข่ายวิสาหกิจทั้ง 4 เครือข่าย รวมถึง
สามารถบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการเบิกเงินส่วนที่เหลือ อีกจำนวน 5,826,181.06 บาท ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย และการขาดสภาพคล่องของบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด โดยขอคำปรึกษา
จากนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ และ ดร.อนุชา บุญเกษม ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้การนำเสนอเนื้อหาอย่างครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 3.2  กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม ดังนี้ 
1. ความเป็นมา 

1.1 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง เล่ม 134 
ตอนพิเศษ 292 ง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ส่วนที่ 4 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ข้อ 14  
ให ้คณะกรรมการบริหารจัดให ้ม ีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่ างน้อยต้องประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกฎ 
ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง  

1.2 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนฯ พ.ศ. 2561 หมวด 3 การพัสดุ  
ส่วนที่ 3 การตรวจสอบภายใน ข้อ 50 ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวขอ้ง  

1.3 จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ  
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มีมติ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยึดแนวทางการจัดทำ 
กฎบัตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกองทุนฯ โดยให้มีเนื้อความและรูปแบบ
การเขียนไปในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งเวียน
อนุกรรมการฯ เพ่ือให้ความเห็นเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว  
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2. ข้อเท็จจริง 
กองทุนฯ จึงได้จัดทำร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียน และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยข้อแตกต่างจากปีท่ีผ่านมา ดังนี้  

2.1 ร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
1) หัวขอ้ที่ 2. วัตถุประสงค์ เพ่ิมเติมคำว่า “สอบทาน” 

งานตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ สอบทาน และ
ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ สอบทาน วิเคราะห์ ประเมิน  
ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน 

2) หัวข้อที ่8.1 แนวปฏิบัติ นำข้อ 8.2 หลักการปฏิบัติ มาใส่เพ่ือขยายความในข้อย่อยของ 8.1 ว่า
ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ 

2.2 ร่างกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนปรับโครงสร้าง 
การผลิตภาคเกษตรฯ และกรอบคุณธรรม ปี 2566 ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำเสนอเลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อลงนามและแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) กล่าวว่า กฎบัตรนี้สอดคล้องกับ

หน่วยงานที่ดูแล คือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็เห็นชอบ 
กรรมการ (นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) ให้ความเห็นว่า ถ้ากฎบัตร

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานหลักก็เหน็ชอบ 
กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ) ให้ความเห็นว่า 

องค์ประกอบสำคัญในแต่ละด้าน ฝ่ายเลขาฯ ต้องเน้นให้เห็นว่าสอดคล้องกับกฎข้อบังคับกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกันอย่างไร เช่น ข้อบังคับของกระทรวงการคลังหรือระเบียบของกระทรวงการคลัง  
ได้มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันหรือยัง รวมถึงกรมบัญชีกลางหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดิน มีความเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ และความสอดคล้องหรือยัง เพราะกฎบัตรเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการเข้ามาขับเคลื่อน
หรือบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายและตามวัตถุประสงค์ ภายใต้
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องทั้งหมด หากยืนยันว่าสอดคล้องทุกมิติ ก็เห็นด้วย  

นายเอกราช ตรีลพ กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ซึ่งมีหน้าที่จัดทำกฎ
บัตรเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ขอเรียนว่ากฎบัตรฉบับนี้ได้พิจารณาถึงข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกำหนดมาตรฐานในเรื่องของการเงินและการจัดซื้อพัสดุ  ซึ่งเป็นไปตามประกาศนโยบายบริหารทุน
หมุนเวียน ให้มีการจัดทำกฎบัตร รวมถึงเรื่ององค์ประกอบของกฎบัตรซึ่ งเป็นไปตามข้อกำหนดของ
กระทรวงการคลัง ซ่ึง สศก. ได้ร้อยเรียงรายละเอียดและเนื้อหาสาระมาจากกระทรวงการคลัง อีกทัง้ได้อ้างอิงใน
ส่วนของข้อกำหนดตามที่ สตง.กำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองทุนฯ ได้หยิบยกกฎบัตรหน่วยงาน สศก. ในฐานะ
หน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนฯ มาเป็นแม่แบบในการจัดทำกฎบัตรของกองทุนฯ ซึ่งเนื้อหาสาระที่แตกต่างไป
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จากปีผ่านมา คือ เพ่ิมเติมในส่วนของการสอบทาน และการขยายความในหลักปฏิบัติที่ผู้ตรวจสอบภายในพึง
ยึดถือ 

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) กล่าวว่า กองทุนฯ ใช้กฎข้อบังคับ ข้อ 48 คือ กองทุนฯ ใช้
ตรวจสอบภายในของ สศก. และข้อ 50 ใช้คำว่า “ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง” ซึ่งกองทุนฯ ใช้ข้อ 48 ต่างกับข้อ 49 ที่จะต้องมีองค์ประกอบของหน่วยงานอ่ืนๆ มาให้ข้อเสนอใน
เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลครบถ้วน ก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ต้องทำให้เห็นว่ากองทุนฯ ใช้ข้อ 48 
ไม่ได้ใช้ข้อ 49  

นายเอกราช  ตรีลพ กล่าวว่า กฎบัตรฉบับนี้แม้ว่าคณะกรรมการฯ จะไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
เป็นการเฉพาะในการกำหนดกฎบัตรตรวจสอบภายในของกองทุนฯ แต่อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื ่อนกองทุนฯ ได้กำหนดให้ มีอำนาจหน้าที ่ในการพิจารณากฎบัตรเสนอคณะกรรมการฯ ซึ่งใน
องค์ประกอบของอนุกรรมการฯ ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ 
สภาพัฒน์ฯ ผู้แทนกฎหมาย รวมถึงการเงินการบัญชี และตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ในการจัดทำ
กฎบัตรฉบับนี้ ได้นำเสนอที่ประชุมเพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้หยิบยกกฎหมายต่างๆ 
เข้ามาประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

กรรมการ (นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร) กล่าวว่า กรณีข้อสังเกตของท่านวีรชาติ หากสมมุติว่าใช้
กฎบัตรฉบับนี้ไปแล้ว และตรวจพบว่าจะต้องเพ่ิมเติม แก้ไข ในขั้นนี้จะอนุมัติเป็นหลักการก่อนได้หรือไม่  
หากเจอข้อสังเกตตามคณะกรรมการฯ จะได้เพ่ิมเติมในกฎบัตรฉบับนี้ได้เลย  

นายเอกราช ตรลีพ ชี้แจงว่า ตามข้อกำหนดการประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง
กำหนดให ้กองทุนฯ จะต้องมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี 

กรรมการ (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) กล่าวว่า ที่
ประชุมเห็นชอบกฎบัตรตามที่กับฝ่ายเลขาฯ เสนอ โดยมอบหมายให้ไปตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนนำเสนอ
ท่านเลขาธิการฯ ในฐานะประธานกรรมการลงนามรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนาม และแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3.3 ทบทวนระยะเวลาดำเนินการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม ดังนี้ 

๑. เรื่องเดิม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้าง 

การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เสนอเพ่ือพัฒนาโครงสร้างเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาคุณภาพตลอดจนการแปรรูป และ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า รวมทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบ  
ไปยังอาชีพอ่ืนๆ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอระยะเวลาดำเนินการ  เป็นระยะเวลา 20 ปี  
(พ.ศ. 2548 - 2567)  
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2. ข้อเท็จจริง 
2.1 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนฯ ตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เสนอ ตามหนังสือที่ กษ.1305/7148 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ซึ่งได้กำหนด
ระยะเวลาดำเนินงานกองทุนฯ เป็นเวลา 20 ปี (2548 - 2567) ดังนั้น  ตามมติ ครม. ดังกล่าว การ
ดำเนินงานของกองทุนฯ จะครบกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 

2.2 งบประมาณ 
 1 ) ได้ รั บ การจั ดส รรจากสำนั กงบประมาณ  ตั้ งแต่ ปี  25 48  - 2 56 5  จำนวน 

998,000,000.00 บาท 
 2) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินงบประมาณให้กับโครงการที่ได้รับผลกระทบ

จากการเปิด เสรีทางการค้า  จำนวน 1 ,183,254 ,676.28 บาท แบ่ งเป็ น เงินจ่ายขาด จำนวน 
562,326,716.28 บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน 543,528,460.00 บาท และเงินยืมมีดอกเบี้ย 
จำนวน 77,399,500.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 65) 

2.3 ผลการดำเนินงานกองทุน 
 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน 34 โครงการ โครงการที่เสร็จสิ้นการดำเนินงานและปิดบัญชี

เรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 โครงการ โครงการที่ยังดำเนินการอยู่และอยู่ระหว่างการส่งชำระคืนเงิน จำนวน 15 
โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการปิดบัญชีและโอนทรัพย์สิน จำนวน 4 โครงการ และโครงการที่ประสบ
ปัญหาการขำระคืนและอยู่ระหว่างการยกเลิกกิจการ จำนวน 1 โครงการ  

3. ประเด็นเพื่อพิจารณา 
3.1 การดำเนินงานของกองทุนฯ ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี ใน ปี 2567 นี้ แต่ยังมี

ภาระผูกพันอีกหลายโครงการ ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่ากองทุนฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อ  
และเพ่ือให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และเกิดประโยชน์  
กับเกษตรกรมากท่ีสุด จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทิน
การทบทวนระยะเวลาดำเนินงานของกองทุนฯ ดังนี้ 

 ปฏิทินการทบทวนระยะเวลาการดำเนินงาน ใน ปี 2566 
 1) ต.ค. 65 - มี.ค. 66 หารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 2) ม.ค. 66 - ก.ย. 66 จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม. รวมถึงจัดจ้าง 

ที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ (ใช้ระยะเวลา 240 วัน) (รายละเอียด TOR การจ้างที่ปรึกษา
ตามเอกสารหน้า 3.3-10 ถึง 3.3-14) 

 3) ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 เสนอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้พิจารณาคณะกรรมการบริหารฯ 
ก่อนเข้า ครม. 

 4) ม.ค. 67 - มี.ค. 67 นำเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินงานกองทุนฯ เสนอ ครม. 

3.2 เห็นชอบให้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ (ใช้ระยะเวลา 240 วัน : 
เม.ย. 66 – พ.ย. 66) 

3.3 เห็นชอบอนุมัติค่าบริหารกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2566 (เพ่ิมเติม) จำนวน 5,000,000.00 บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ จากเดิม 6,000,000.00 บาท เป็น 
11,000,000.00 บาท 

 



19 
 

ความคิดเห็นที่ประชุม 

กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง)  กล่าวว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ ไม่ได้มีโครงสร้างตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ อาศัย มติ ครม.ปี 2547 ในการดำเนินการ ซึ่งตาม 
พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 กำหนดว่ากองทุนที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ปี 2558 จะต้องมีกฎหมาย
รองรับและขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังจัดตั้งกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ แต่วัตถุประสงค์ห้ามเหมือนกัน จึงต้องพิจารณาภารกิจกองทุนฯ ณ วันนี้ว่ามี
ความซ้ำซ้อนกับกองทุนของกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ สำหรับเรื่องของการจัดจ้างที่ปรึกษา เหตุใดต้องจัดจ้างที่
ปรึกษา และที่ปรึกษาจะจ้างในลักษณะใด วิธีการประกวดราคาหรือเฉพาะเจาะจง 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในส่วนของร่างขอบเขตงาน (Term of reference: TOR)  
จัดจ้างที่ปรึกษาเพราะต้องการหน่วยงานที่มีความเป็นกลางในการติดตามและประเมินผลในโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการอนุมัติโครงการต่างๆ สำหรับรายละเอียด
ของการดำเนินการที่ผ่านมาจะขอให้ ผชช.เอกราชขยายความในเรื่องของการจัดจ้างที่ปรึกษา 

นายเอกราช ตรีลพ ชี้แจงว่า ในประเด็นคำถามในเรื่องของเจตนาในการจัดจ้างที่ปรึกษา
เนื่องจากต้องการหน่วยงานที่เป็นกลางในการประเมินกองทุนฯ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือว่าไม่มี
การโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้กองทุนฯ เคยจ้างสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 
Development Research Institute: TDRI) เมื่อปี 2554 เพ่ือประเมินกองทุนฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยจัดจ้าง
ที่ปรึกษาในวงเงิน 1.8 ล้านบาท มีการพิจารณาโครงการ จำนวน 11 โครงการ แต่ ณ วันนี้  ที่ เสนอขอ
งบประมาณ 5 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณา จำนวน 34 โครงการ สำหรับ
ประเด็นคำถามที่ว่าจะใช้วิธีใดในการจ้างที่ปรึกษา โดยการจ้างที่ปรึกษาต้องถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดวิธีการจ้างไว้อย่างชัดเจน โดยส่วนหนึ่งจะ
พิจารณาจากวงเงินจ้าง ฉะนั้น เมื่อกรอบวงเงินเกินในส่วนของวิธีการตกลงราคา จึงต้องใช้วิธีประกวดราคา 
ประเด็นต่อมา กองทุนฯ ได้เกิดขึ้นก่อน พรบ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยเกิดขึ้นตาม มติ ครม. 
เมื่อปี 2547 และเกิดขึ้นจาก พรบ.งบประมาณแผ่นดินเมื่อปี 2550 แต่เนื่องจาก มติ ครม. ได้ระบุถึงระยะ
การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นเวลา 20 ปี ซ่ึงกองทุนฯ จะสิ้นสุดตามมติ ครม. ในปี 2567  

หากพิจารณาตาม มติ ครม. กองทุนฯ จะได้งบประมาณจากครม. ปีละ 1,000 ล้านบาท เป็น
เวลา 10 ปี ซึ่งต้องได้ 10,000 ล้านบาท แต่ในข้อเท็จจริง ประการที่หนึ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กองทุนฯ 
ได้งบประมาณมาเพียง 900 กว่าล้านบาท ประการที่สอง ในเรื่องของงานโครงการ ณ เวลานี้ ยังคงความ
จำเป็นเนื่องจากเกษตรกรเสนอแผนงานโครงการที่จะขอความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นของ 
ความซ้ำซ้อนระหว่างกองทุนฯ กับ กองทุนของกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ช่วงเริ่มจัดตั้งกองทุนฯ มีการเสนอเข้า 
ครม.พร้อมๆ กัน แยกเป็นกองทุนภาคเกษตร กับ กองทุนด้านบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปรากฏว่า  
มติ ครม. ในอดีต ไม่ได้อนุมัติให้กองทุนของกระทรวงพาณิชย์ แต่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุน FTA ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เป็นที่มาของกระทรวงพาณิชย์ที่พยามผลักดันให้เกิดกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในชั้นของการร่างกฎหมาย จึงถือว่า กองทุนฯ FTA ของกระทรวงพาณิชย์ยังไม่เกิดขึ้น อีกประการหนึ่ง 
คือ ในส่วนของความซ้ำซ้อนระหว่างกองทุนฯ FTA ภาคเกษตรและกองทุนฯ FTA กระทรวงพาณิชย์ ทั้งสอง
กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าครม. 
ก็จะมีการจัดทำข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยจะมีข้อมูลทั้งในเรื่องของผลผลิต ผลลัพธ์  และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
การจัดตั้งกองทุนฯ เพ่ือประกอบในการเสนอคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องมีการจ้างที่ปรึกษาประเมินกองทุนฯ 
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กรรมการ (นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) สอบถามว่า ในส่วนของการ
ประเมินผล เป็นการประเมินเช่นเดียวกับที่กรมบัญชีกลางประเมินกองทุนฯ หรือไม่ หากกรมบัญชีกลาง
ประเมินเสร็จแล้วสามารถเอาไปประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีได้หรือไม่  

นายเอกราช ตรีลพ ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะมีการประเมินกองทุนฯ โดยกำหนด
เป็นตัวชี้วัดประจำปี โดยในปี 2565 กรมบัญชีกลางได้ว่าจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเมินกองทุน
ฯ ใน 6 มิติ 15 ตัวชี้วัด ซึ่งการประเมินของกรมบัญชีกลางเป็นคนละมิติกับที่กองทุนฯ จะจัดจ้างที่ปรึกษาใน
การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน และการใช้เงินในการแก้ไขปัญหาการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถให้กับเกษตรกร ซ่ึงรวมถึงผลการดำเนินโครงการ 

กรรมการ (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) กล่าวว่า ปฏิทิน
การทบทวนระยะเวลาดำเนินงานที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอมามี 4 ส่วน ซึ่งในส่วนของ TOR จะจัดทำ 8 เดือน และ
เปิดประกวดราคา ในปี 2566 ตรงนี้คาดว่าจะเริ่มได้เมื่อใด จะทันปีงบประมาณ 2566 หรือไม่ 

กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่าสามารถที่จะดำเนินการหลังจากได้รับการเห็นชอบในเรื่องของ
วงเงิน โดยจะเร่งดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาให้เรียบร้อย และเริ่มดำเนินการศึกษา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 
ถึงพฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 240 วัน หรือ 8 เดือน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2566  

กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม) กล่าวว่า เห็นชอบเรื่องปฏิทินการทบทวนระยะเวลาการ
ดำเนินงาน สำหรับเรื่องของกรอบวงเงินในข้อ 3.3 ขอสอบถามว่า กองทุนฯ สามารถอนุมัติการใช้จ่ายเงินได้
เลยหรือว่าต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนที่จะใช้เงิน  

กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ต้องขออนุญาตวงเงินจากกระทรวงการคลังก่อน ซึ่ง 
ปีงบประมาณ 2566 กระทรวงการคลังได้อนุมัติค่าบริหารจัดการของกองทุนฯ แล้ว 6,000,000 บาท ใน
การนีจ้ะขอเพ่ิมวงเงินเพิ่มเติมอีก 5,000,000 บาท 

กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม) กล่าวว่า จะขออนุมัติรายการนี้ในเรื่องของการศึกษา จำนวน 
5,000,000 บาท ควรเขียนแยกว่าจะขอรายการนี้เป็นรายการเฉพาะเพียงรายการเดียว 

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ) กล่าวว่า 
เห็นชอบในส่วนของปฏิทิน แต่ในเรื่องของกรอบวงเงินยังไม่เห็นชุดข้อมูลที่ เป็นเหตุผลความจำเป็น  
การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และสาระสำคัญ หากมีเหตุผลและความจำเป็นที่เชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์  
ก็จะสามารถพิจารณาหรือใช้ดุลพินิจได้  

นายเอกราช ตรีลพ  ชี้แจงว่ารายละเอียด TOR จะปรากฏในหน้าที่ 3.3-10 เป็นต้นไป สำหรับ
เหตุผลที่จะต้องจ้างศึกษา เนื่องจากกองทุนฯ จะต้องมีชุดข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าว ต้องมีผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการที่กองทุนฯ ได้จัดตั้งและได้ช่วยเหลือ
เกษตรกร ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้หน่วยงานภายนอกในการประเมินว่า ในการจัดตั้งกองทุนฯ ขึ้นมา กองทุนฯ 
ประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรเพ่ือป้องกันความโน้มเอียงที่จะเกิดขึ้นในการประเมินกองทุนฯ ซึ่งใน
การศึกษาจะพิจารณาในส่วนของการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ และเกษตรกรนำ
เงินกองทุนฯ ไปใช้พัฒนาขีดความสามารถให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร จึงจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างที่ปรึกษา  ซ่ึงในอดีต
เคยจ้างเมื่อปี 2554 ใช้งบประมาณไปประมาณ 1.8 ล้านบาท ในการจ้างศึกษา ซึ่งในครั้งนั้นมีโครงการอยู่ 
11 โครงการ มีเกษตรกรอยู่ไม่มาก ณ วันนี้มีโครงการอยู่ 34 โครงการที่จะพิจารณาในการประเมินและมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของวงเงิน 5 ล้านบาท 

กรรมการและเลขานุการ กล่าวในส่วนของการจ้างที่ปรึกษา ขอสรุปเป็นมติว่าเห็นชอบใน
หลักการให้มีการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ โดยใช้ระยะเวลา 240 วัน ในวงเงิน 
5,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ พิจารณาร่าง TOR และนำกลับมา
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เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ TOR ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทาง
ราชการต่อไป 

กรรมการ (นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร) กล่าวว่า กรอบวงเงินต้องขอกรมบัญชีกลางก่อน เมื่อขอ
กรมบัญชีกลางต้องส่งTOR ไปด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ต้อง ขอกรอบวงเงินกับกรมบัญชีกลางก่อนให้เรียบร้อยดีหรือไม่ 
ไมอ่ย่างนั้นกระบวนการจะข้ามไปข้ามมา  

นายเอกราช  ตรีลพ กล่าวว่าในขั้นตอนของการขอกรอบวงเงินที่เสนอกระทรวงการคลัง 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต้องให้ความเห็นชอบในส่วนของกรอบวงเงินก่อน จึงจะเสนอไปที่
กระทรวงการคลังให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งปกติแล้วจะต้องมีแผนงานที่ประกอบการพิจารณาของ
กระทรวงการคลังด้วยว่ามีแผนอะไร แต่ในส่วนของรายละเอียด ร่าง TOR ฉบับสมบูรณ์ จะยังไม่เสนอในชั้นนี้ 
ในชั้นนี้โดยกรมบัญชีกลางจะพิจารณาเห็นชอบแผนงานเบื้องต้น 

กรรมการ (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์) กล่าวว่า อนุมัติในหลักการตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ 
สำหรับการจัดทำ TOR จะจัดทำภายหลังจากกรมบัญชีกลางเห็นชอบแล้วดีหรือไม่ ข้อ 3.1 เห็นชอบตาม
ปฏิทินที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ ข้อ 3.2 ฝ่ายเลขาฯ ขอปรับถ้อยคำ เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนใช้ระยะเวลา 240 วันระหว่างเมษายน 2566 ถึง พฤศจิกายน 2566 ใน
วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยให้เสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบก่อนมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 
พิจารณาจัดทำ TOR เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป ข้อ 3.3 เห็นชอบกรอบวงเงินเพ่ิมเติม 
จำนวน 5 ล้านบาท 
 
มติที่ประชุม 

1) เห็นชอบปฏิทินการทบทวนระยะเวลาการดำเนินงาน ใน ปี 2566 
1.1) ต.ค. 65 - มี.ค. 66 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  
1.2) ม.ค. 66 - ก.ย. 66 จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม. รวมถึงจัดจ้าง 

ที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ (ใช้ระยะเวลา 240 วัน)  
1.3) ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 เสนอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้พิจารณาคณะกรรมการบริหารฯ 

ก่อนเข้า ครม. 
1.4) ม.ค. 67 - มี.ค. 67 นำเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินงานกองทุนฯ เสนอ ครม. 

2) เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ  
(ใช้ระยะเวลา 240 วัน : เม.ย. 66 – พ.ย. 66) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.00 บาท โดยภายหลังจาก
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดำเนินงานกองทุนฯ (เพ่ิมเติม) เรียบร้อยแล้ว มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

3) เห็นชอบให้นำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติค่าบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
2566 เพ่ิมเติมอีก จำนวน 5,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ  
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ระเบียบวาระที่ 3.4 ทบทวนโครงสร้างการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม ดังนี้ 

๑. เรื่องเดิม 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/4598 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เห็นชอบ

โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1.1 โครงสร้างการบริหารงาน 

 การบริหารจะบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และมีอนุกรรมการฯ ต่างๆ 
จำนวน 3 คณะ ดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ  

 โครงสร้างการบริหารงานจะแบ่งเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่ งานด้านนโยบายและติดตาม
ประเมินผล งานด้านระบบสารสนเทศ งานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน และงานด้านกฎหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  1.2 กรอบอัตรากำลังที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เห็นชอบ 

ส่วน/งาน/ตำแหน่ง สถานะ จำนวน (อัตรา) 
ผู้อำนวนการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร 
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
เศรษฐกรชำนาญการ 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
พนักงานราขการ 

1 
3 
2 
1 
2 

งานนโยบายและตดิตามประเมินผล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
พนักงานกองทุน 

 
3 

งานด้านระบบสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
พนักงานกองทุน 

 
1 

งานการเงินและบญัช ี
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
พนักงานกองทุน 

 
2 

งานตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
พนักงานกองทุน 

 
1 

รวม 16 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ 

ปธ: รธก.  ฝ่ายเลขาฯ: ผอ.สกท. 

คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลฯ 

ปธ: รธก.  ฝ่ายเลขาฯ: ผอ.สกท. 

คณะอนุกรรมการแก้ไข
กฎระเบียบฯ 

ปธ: รธก.  ฝ่ายเลขาฯ: ผอ.สกท. 
งานด้านกฎหมาย งานตรวจสอบภายใน 

ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร 

งานนโยบายและตดิตาม
ประเมินผล 

งานด้านระบบสารสนเทศ งานการเงินและบญัชี 
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2. ขอ้เท็จจริง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติ 

ดังนี้  
 1. ยกเลิกคำสั่ง 
  1.1 คำสั่ งคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิ มขีด

ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ที่ 2/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆของกองทุนฯ 

  1.2 คำสั่ งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่  3/2559 ลงวันที่  27 กันยายน 2559  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ  

  1.3 คำสั่ งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่  4/2559 ลงวันที่  27 กันยายน 2559  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนฯ 

  1.4 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่  1/2560 ลงวันที่  25 มกราคม 2560  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 

  1.5 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนฯ (ยกเลิกคำสั่งที่ 4/2559)  

  1.6 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่  1/2563 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563   
เรื่อง เพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ  

  1.7 คำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ 
ที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
กองทุนฯ 

 2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ของกองทุนฯ 2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ 
และ 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ  

 2.1 โครงสร้างการบริหารงาน ณ ปัจจุบัน 
 คณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ มีการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการของกองทุนฯ โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นประธาน 

2. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ 
โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน 

3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ โดยมีเศรษฐกร
เชี่ยวชาญ เป็นประธาน  
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2.2 กรอบอัตรากำลัง ณ ปัจจุบัน 

ส่วน/งาน/ตำแหนง่ สถานะ จำนวน (อัตรา) 
กรมบัญชีกลาง 

จำนวน  
(อัตรา) 

ณ ปัจจุบนั 

จำนวน 
(อัตรา) 

เสนอขอปรับ 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร 
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
เศรษฐกรชำนาญการ 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
พนักงานราขการ 

1 
3 
2 
1 
2 

ผอ.ส่วน            1 
ชพ.                 5 
ชก.                  - 
ปฏิบัติการ/ชก.    1 
พนักงานราชการ  1 

1 
5 
- 
1 
1 

งานนโยบายและติดตามประเมนิผล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
พนักงานกองทุน 

 
3 

 
3 

 
5 

งานดา้นระบบสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
พนักงานกองทุน 

 
1 

 
1 

 
1 

งานการเงนิและบัญช ี
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
พนักงานกองทุน 

 
2 

 
2 

 
2 

งานตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

 
พนักงานกองทุน 

 
1 

 
1 

 
1 

รวม 16 15 17 

3. ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 3.1 ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่าโครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ มีกา รเปลี่ยนแปลง
คณะอนุกรรมการฯ และกรอบอัตรากำลัง ณ  ปัจจุบั น  ซึ่ งยั งไม่สอดคล้องกับกรอบอัตรากำลังที่
กระทรวงการคลังกำหนด อีกทั้งกองทุนฯ ยังมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอัตรากำลังเดิมมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาการทบทวน
โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ และกรอบอัตรากำลัง และพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมพนักงานกองทุนฯ 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ใน ปีงบประมาณ 2566 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ 
ปธ: รธก.  ฝ่ายเลขาฯ: ผอ.สกท. 

คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ 
ปธ: ผอ.สวศ  ฝ่ายเลขาฯ: ผอ.สกท. 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ 
ปธ: ผชช.  ฝ่ายเลขาฯ: ผอ.สกท. 

งานด้านกฎหมาย งานตรวจสอบภายใน 

ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร 

งานนโยบายและตดิตาม
ประเมินผล 

งานด้านระบบสารสนเทศ งานการเงินและบญัช ี
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 3.2 เห็นชอบอนุมัติค่าบริหารกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2566 (เพ่ิมเติม) ในการจัดจ้างพนักงานกองทุนฯ 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 2 อัตรา ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2566 และขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ (เพ่ิมเติม) ปีงบประมาณปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 
144,000.00 บาท 

ความคิดเห็นที่ประชุม 
ประธานกรรมการ กล่าวว่า การขอเพ่ิมอัตรากำลังต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน สำหรับเรื่องงบประมาณ 

เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ขอสอบถามว่าอัตรากำลังที่มีในปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะดำเนินงานกองทุนฯ ต่อไปได้หรือ
อย่างไร ขอเหตุผลเพื่อให้กรรมการทุกท่านได้ทราบ 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การขอเพ่ิมอัตรากำลัง หากพิจารณาตามกรอบอัตรากำลังเดิม
ในภาพรวมจะเป็นการขอเพ่ิมเพียง 1 อัตรา โดยที่กรอบอัตราเดิมที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติไว้มีอัตรากำลัง 
16 อัตรา โดยเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ซึ่งข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กองทุนฯ มีพนักงานราชการที่
ปฏิบัติงานเพียง 1 อัตรา ทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการจริงอยู่เพียง 15 อัตรา เพ่ือให้มีพนักงานเข้ามาทดแทน
พนักงานราชการ จึงขอเพ่ิมพนักงานกองทุนในส่วนงานนโยบายและติดตามประเมินผล จำนวน 2 อัตรา จาก
เดิมที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ 3 อัตรา เป็น 5 อัตรา หากพิจารณาจากกรอบอัตรากำลังเดิมที่กระทรวงการคลังได้
อนุมัติไวเ้ดิมรวม 16 อัตรา ขอเพ่ิมอัตรากำลังใหม่จะรวมเป็น 17 อัตรา  

ประธานกรรมการ กล่าวว่า หลักการคือ อัตรากำลังจะไปอยู่ในงานนโยบายติดตามและ
ประเมินผลถูกต้องหรือไม่ กรอบอัตรากำลังจากกรมบัญชีกลางมี 16 อัตรา แต่จริงๆ แล้วมีปฏิบัติงานที่กองทุนฯ 
15 อัตรา โดยกองทุนฯ จะขอเป็น 16 อัตรา แล้วเพ่ิมอีก 1 อัตรา จึงต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติม ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลมีความสำคัญ จำเป็นต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพ่ือจะให้การ
ดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในความเป็นจริง กองทุนฯ มีอัตรากำลังไม่มากในขณะที่มี
เงินหมุนเวียนเป็นพันล้าน  

กรรมการ (นายอนุชา บุญเกษม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) สอบถามว่า ในกรอบอัตรากำลังมี
พนักงานราชการ 2 อัตรา แต่จะไม่ใช้อีก 1 อัตรา ใช่หรือไม่ หรือโดนตัดไปทำงานที่อ่ืนใช่หรือไม่ สำหรับใน
ส่วนของเงิน ต้องเขียนหลักการและเหตุผลดีๆ เพราะตามกรอบมีพนักงานราชการที่ใช้เงินงบประมาณอยู่ 2 
อัตรา แต่ว่าตัดออก 1 อัตรา และจะต้องใช้เงินกองทุนฯ จ้างเพิ่ม 2 อัตรา จึงต้องเขียนตรงนี้ให้ชัดเจน 

กรรมการและเลขานุการ  ชี้แจงว่า เพ่ือให้ตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรมีงบประมาณที่ใช้จ้างพนักงานราชการให้กองทุน เพียงแค่ 1 อัตรา ที่เหลือจะใช้งบของกองทุนฯ ใน
การจัดจ้างพนักงานกองทุน 

ประธานกรรมการ กล่าวว่า เห็นชอบรับข้อสังเกตจากผู้แทนกรมบัญชีกลาง ให้ไปเขียนเหตุผล
และหลักการให้ครบถ้วน 

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ) กล่าวว่า 
เห็นด้วย แต่ขอข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของความเหมาะสมของบุคลากรและงานที่ต้องรับผิดชอบ หากมีค่า
มาตรฐาน หรือค่ากลาง ว่าบุคลากรกับงานเหมาะสมกันอย่างไร อยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่ หากอยู่ในค่า
มาตรฐานก็ไม่มีปัญหา 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า กองทุนฯ จะเน้นในเรื่องของการติดตามและประเมินผล
โครงการที่ได้รับการอนุมัติไป สำหรับโครงการใหม่ที่จะขอรับการสนับสนุน ต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกท่ีมากขึ้น 
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เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมือนกับสถานการณ์เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่ปัจจัยภายนอกไม่รุมเร้ารุนแรง
เหมือนปัจจุบัน เมื่อก่อนจะมีเรื่อง FTA เป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์โครงการใหม่ๆ ที่เข้ามาไม่ได้มีแค่
ในเรื่องของผลกระทบของ FTA เท่านั้น เริ่มมีความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เข้ามาด้วย ซึ่งการเพ่ิมบุคลากรเข้ามาจะ
ช่วยในการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยต่างๆ ที่นอกเหนือจากการค้าเสรี จึง
เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมเข้ามา 

กรรมการ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) กล่าวว่า ข้อมูลเหตุผลที่จะมาสนับสนุน ต้องการให้มีความ
ชัดเจนครอบคลุมในทุกมิติ การขอเพ่ิม 1 อัตรา หากมีเหตุผลที่ดีพอ อาจจะเป็น 2 อัตราก็ได ้

ประธานกรรมการ กล่าวว่า รับข้อสังเกตของท่านวีรชาติ ก่อนส่งกระทรวงการคลังให้นำข้อมูล
เหตุผล ความจำเป็นมาให้พิจารณาอีกครั้ง ในครั้งนี้เห็นชอบในหลักการ 

มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบทบทวนโครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ และกรอบอัตรากำลัง โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

นำเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการฯ และอำนาจหน้าที่ 

จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการของกองทุนฯ 2) คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ และ 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ 

1.2 กรอบอัตรากำลัง ขอปรับเพ่ิมพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
จำนวน 2 อัตรา เพ่ือทดแทนพนักงานราชการจากงบประมาณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกปรับลดลง
เหลอื 1 ตำแหน่ง และเพ่ือรองรับกับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

ส่วน/งาน/ตำแหน่ง สถานะ จำนวน 
(อัตรา) 
เดิม 

จำนวน  
(อัตรา) 

เสนอขอปรับ 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร 
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
เศรษฐกรชำนาญการ 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 

1 
3 
2 
1 
2 

ผอ.ส่วน              1 
ชพ.                   5 
ชก.                    - 
ปฏิบัติการ/ชก.      1 
พนักงานราชการ    1 

งานนโยบายและติดตามประเมินผล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
พนักงานกองทุน 

 
3 

 
5 

งานด้านระบบสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
พนักงานกองทุน 

 
1 

 
1 

งานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
พนักงานกองทุน 

 
2 

 
2 

งานตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

 
พนักงานกองทุน 

 
1 

 
1 

รวม 16 17 
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2) เห็นชอบให้นำเสนอกระทรวงการคลังเพ่ืออนุมัติค่าบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (เพ่ิมเติม) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการจัดจ้างพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 
2 อัตรา สำหรับเป็นค่าตอบแทนตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 
144,000.00 บาท  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 

 4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้าง 
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566  

 4.3 ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
4.4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

4.5 แผนการควบคุมภายในของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 

4.6 ฐานะทางการเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  
 
มติที่ประชุม 

ขอให้นำวาระเพ่ือทราบทุกวาระในครั้งนี้เข้าประชุมในครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
 
เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 

 

นางสาววันทนีย์ เจริญลาภ         นางสาวภีสพรรณ เลาสุทแสน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                    เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
ผู้จดรายงานการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


